

ภาวะตลาดเงินบาท: เงินบาทเปิดวันนี้ 36.89 อ่อนค่ารับความกังวลตะวันออกกลางตึงเครียด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 เม.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.89 บาท/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.76 บาท/ดอลลาร์

โดยเงินบาทอ่อนค่าจากท้ายตลาด เนื่องจากเมื่อคืนนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลายคนชี้ว่า เฟดจะยังไม่รีบลดดอกเบี้ย ประกอบกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้น โดยเช้านี้มีข่าวว่าอิสราเอลยิงโจมตีอิหร่าน ทำให้ตลาดกลับเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งพันธบัตรสหรัฐฯ เงินดอลลาร์ และเยน

"เงินบาทเปิด 36.89 บาท/ดอลลาร์ เป็นระดับที่อ่อนค่าสุดในรอบประมาณ 6 เดือน หรือตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ต.ค.66" นักบริหารเงิน ระบุ

โดยช่วงนี้ต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และ Fund Flow ต่างชาติ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.75 - 37.05 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ 154.10 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 154.40 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ 1.0617 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0670 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 36.749 บาท/ดอลลาร์

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์ก ในวันพฤหัสบดี (18 เม.ย.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะเป็ปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (18 เม.ย.) เนื่องสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 9.60 ดอลลาร์ หรือ 0.40% ปิดที่ 2,398.00 ดอลลาร์/ออนซ์

-สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี (18 เม.ย.) หลังจกมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะไม่ลุกลามเป็นวงกว้าง ขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ คว้าบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลา

-สหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลที่ยังชี้ว่า เศรษฐกิจและตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ระดับ 212,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งแม้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ตัวเลขดังกล่าว อยู่ในระดับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 215,000 ราย

-ผู้นำกลุ่มกบฏฮูตี ระบุว่า ฮูตีได้ขยายดินแดนในการใช้ปฏิบัติการทางทหารให้รวมถึงมหาสมุทรอินเดีย และทางตอนใต้ของอิสราเอล จากเดิมที่ทำการโจมตีเรือสินค้าในบริเวณทะเลแดง

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้